

DHL eCommerce จับมือเกษมชัยฟู้ดนำเสนอ บริการใหม่ จัดส่งไข่สดจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภค ภายใน 24 ชั่วโมง

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 - DHL eCommerce บริษัทในเครือ Deutsche Post DHL Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของโลกร่วมมือกับเกษมชัยฟู้ดผู้ผลิตไข่รายใหญ่ของประเทศไทย มอบทางเลือกและประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคด้วยบริการจัดส่งไข่สดจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อออนไลน์ ปัจจุบันเกษมชัยฟู้ดเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการค้าส่งในรูปแบบ B2B (Business - to - Business) และได้เริ่มขยายธุรกิจด้วยการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับผู้บริโภคโดยตรง และความร่วมมือดังกล่าวกับ DHL eCommerce ซึ่งมีเครือข่ายการให้บริการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะทำให้ผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการบริโภคไข่สดจากฟาร์มผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย

ปัจจุบัน ตลาดการขายไข่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการค้าส่ง โดยที่ผู้ผลิตจะส่งไข่จากฟาร์มไปยังตลาดค้าส่งในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งปกติใช้เวลานานถึง 3-7 วันไข่จึงจะถูกส่งไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้ซื้อในตลาดยังต้องสั่งซื้อไข่จำนวนมากให้ถึงปริมาณขั้นต่ำที่รับซื้อจึงจะสามารถรับบริการจัดส่งได้ ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเกษมชัยฟู้ดจึงร่วมมือกับ DHL eCommerce เพิ่มทางเลือกใหม่ด้วยการจัดส่งไข่สดตรงจากฟาร์มผ่านเครือข่ายการจัดส่งทั่วประเทศของ DHL eCommerce ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

“เกษมชัยฟู้ดดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ความชำนาญ และความรักในอาชีพของเกษตรกร ประกอบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ เกשמชัยฟู้ดยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ เราจึงพยายามหาวิธีใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดและมีคุณภาพดีที่สุด หลังจากที่เราผสานรวมการดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C เข้าด้วยกันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเลือกซื้อให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อไข่จากร้านค้า หรือสั่งซื้อออนไลน์เพื่อให้ได้ไข่ที่สดใหม่และรอรับได้ภายใน 24 ชั่วโมง” โกญจนาท ธรรมยุธา รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เกשמชัยฟู้ด จำกัด กล่าว

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเกษมชัยฟู้ดในการขยายธุรกิจและการเจริญเติบโตของธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซ และเราเชื่อมั่นว่าไข่สดจากเกษมชัยฟู้ดจะได้รับการดูแลและจัดส่งอย่างปลอดภัยผ่านบริการจัดส่งของ DHL eCommerce ที่น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยบริการจัดส่งที่รวดเร็วภายใน 24

ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบได้ทุกสถานะการจัดส่ง” เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอสแอล อีคอมเมิร์ซ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว “ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่งของเราได้รับการฝึกอบรมให้ดูแลการขนย้ายและจัดส่งพัสดุอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของสินค้าทุกประเภทจากต้นทางไปจนถึงมือลูกค้า แม้ว่าจะเป็นสินค้าที่เปราะบางมากที่สุดก็ตาม”

DHL eCommerce และเกษมชัยฟู้ดร่วมกันออกแบบและทดสอบการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการกระเทือนระหว่างการจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าไข่สดจะถูกจัดส่งไปยังผู้บริโภคในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ DHL eCommerce ประเทศไทย ยังมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคของเกษมชัยฟู้ดในการติดตามทุกสถานะการจัดส่งได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค

DHL eCommerce เป็น 1 ใน 4 กลุ่มธุรกิจในเครือ Deutsche Post DHL Group ซึ่งประกอบด้วย DHL Express DHL Supply Chain DHL Global Forwarding และ DHL eCommerce กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2516 โดยให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไปและผู้ประกอบการออนไลน์